

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขามวยไทย อาชีพครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ระดับ 5

คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีความรู้ในการบริหารจัดการกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์มีความรู้และทักษะในการผู้ทำหน้าที่ผู้นำในการออกกำลังกาย โดยการผสมผสานทักษะมวยไทย ศิลปะมวยไทย รวมถึงมีมิติมวยไทยอื่น ๆ เป็นกิจกรรมในการออกกำลังกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพแข็งแรง น้ำหนักลดลง มีขนาดรูปร่างสมส่วนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถควบคุมคุณภาพ กำกับดูแล สั่งการในการปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังกายได้ดีมีความรู้ในการให้ความรู้ คำปรึกษา วินิจฉัยการปฏิบัติกิจกรรม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ มีความรู้ในการปรับใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนากระบวนการเป็นนวัตกรรมการออกกำลังกายได้ดี มีสมรรถนะในการวินิจฉัย ข้อมูล ระบุสาเหตุและนำวิธีการใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา ยกย่องการปฏิบัติหน้าที่ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ มีการประเมินและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ออกแนวความคิดเป็นระบบสู่ตลาดได้ดี การประเมินและวิเคราะห์ผล การสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ดี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ระดับสูง จะต้องมีความสมบัตินี้

1. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ อย่างน้อย 5 ปี
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
3. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
4. ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 จะต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน ในระดับ 5 อย่างน้อย 1 ปี จึงจะสามารถขอเลื่อนเข้ารับการประเมินในระดับต่อไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ครูมวยไทยเพื่อการแข่งขัน ครูมวยไทยเพื่อออกกำลังกาย ครูสอนกีฬามวยไทย และบุคคลที่สนใจ

หมายเหตุ

N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)

X31.3	SPT-VYXS-108A	ปฏิบัติหน้าที่ครูมวยไทยเพื่อสุขภาพ ขั้นสูง
X32.3	SPT-LTHE-111A	ปฏิบัติการสอนมวยไทยเพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ขั้นสูง
X33.1	SPT-YXGR-112A	บริหารจัดการวางแผนการสอนมวยไทยเพื่อสุขภาพ
X33.2	SPT-NHKA-113A	ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดบุคลากร ในการกำกับ ติดตาม ควบคุมการสอนมวยไทย
X33.3	SPT-CJRW-114A	เทคนิคการใช้เครื่องมือและการสื่อสาร

X34.1	SPT-JPUH-115A	จัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดหลักการสอน
X34.2	SPT-JZIZ-116A	พัฒนาตนตาม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู
X34.3	SPT-CMRM-117A	สืบสานอนุรักษ์ศิลปะมวยไทย

องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล